

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

ZIGA – เป็นไปตามที่อยากเห็น ก็เลยดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วหัว...

เรียกว่า บรรยากาศของตลาด หรือ SET Index ในวันวานนั้น ก็เป็นไปตามภาพที่เหนือเมฆอยากได้ โดยวันวานได้กล่าวไว้ว่า ถ้าจะให้ดี ให้มันใจ ต้องเปิดแล้ววิ่งขึ้นทันทีเลย ไม่ว่าจะเปิดกระโดด หรือเปิดบวกเล็กๆ แต่ก็ต้องวิ่งขึ้นแรงๆ เลย นั่นแหละ... แล้วก็เป็นอย่างที่หวังไว้จริงด้วย เอาขึ้นแบบไม่เห็นใจใครรอไล่ตามกันเลย เปิดกระโดดแล้วไล่ต่อเนื่องทันที และก็ก็เป็นกลุ่มที่เหนือเมฆได้คาดไว้ด้วยว่า ถ้าตลาดจะเอามาผ่าน 1680 อย่างสวยๆ เลยนั้น ก็ต้องกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงานเป็นหลักด้วย ซึ่งภาพที่ออกมา ก็ใช่ทางที่คาดหวังไว้เสียด้วยสิ... แล้วแบบนี้จะเอาไปต่อละ หุ้นธนาคารก็ไล่ไม่ทัน พลังงานก็เหมือนจะกลัวๆ จะเอาไม่จริง ตัวเล็กๆ จะถูกสืมนไปชั่วคราวก่อนไหม แล้วพอตลาดพักตัว ถึงค่อยมาว่ากัน อันนั้นยังไม่เท่าไรหรอกนะ ที่สำคัญว่า อาจจะเป็นว่า ตลาด หรือ SET Index ในปีที่นี้ จะไปไกลได้แค่ไหน เพราะเสียก่อน หรือเมื่อไม่นานมานี้แหละ หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่า ตลาดหุ้นไทย ถ้าจะเอาดี ก็คงได้แค่ไม่เกินครึ่งปี 65 เท่านั้น หลังจากนั้น อาจจะต้องระวัง หรือ ในระยะ เดือน 2-3 ไม่เกิน เดือน 5 อาจจะได้เล่นได้แค่นั้นแหละ หลังจากนั้นไป ก็ต้องระวัง ... แต่ก็ยังมีบางท่าน อาจจะเคยได้ยินมาว่า ตลาดหุ้นไทย มีโอกาสจะเห็นเกิน 1850 ได้เหมือนกัน(ได้ยินต้นๆ สัปดาห์นี้เสียด้วย)... เอาละสิ เอาอย่างไรละที่นี้ จะเชื่อใครดี หรือเชื่อค่ายไหนกันดี แล้วถ้าจะถามเหนือเมฆ ก็ต้องตอบว่า ในทุกครั้งที่มี Live ทางเพจ TH UTRADE หลายๆ ท่านก็จะทราบดีว่า เหนือเมฆกล่าวอย่างไร... เรียกว่า เงื่อนไขในการคาดไว้ เข้าทางไหน ก็ทำตาม

ดูตามเกม...

เป็นหุ้นที่เรียกว่า เล่นเกมดี ก็ดีเลยนะ แต่ถ้าถึงเวลาจะพัก ก็ต้องเข้าใจเขานะ หุ้นขึ้นมีลง แล้วหุ้น ZIGA นั้น ในอดีต เหนือเมฆเคยชอบมากๆ เสียด้วย พอมาเห็นตอนนี้ ก็น่าสนใจดี

แนวรับ : ... 6.00-5.80 หรือ ไม่ลงมาต่ำกว่า 5.50 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... 7.80-8.00 เป็นเป้าหมายตาม Pattern ที่คาดหวัง

Price Chart...(ZIGA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ZIGA... เป็นการคาดหวังในเชิงเทคนิคของภาพใหญ่ๆ ว่า โอกาสที่จะเห็นเป็นรูป ด้วยกาแพหน้าจะมีความเป็นไปได้ ซึ่งในตอนี้ เราได้เห็นรูปถ้วยมาก่อนแล้ว เรียกว่า มีการทำตัว U หรือ รูปถ้วยไปแล้วก็ได้มีการปรับฐานลง... และในระยะ 1-2 สัปดาห์ ที่ผ่านมานั้น กำลังขยับปรับตัวขึ้น นั่นจึงคาดไว้ก่อนว่ามีโอกาสจะขึ้นไปพื้นที่ High เดิม หรือ แถวๆ 8.00 ได้อีกที ซึ่งก็จะเห็นเป็นที่จับถ้วยกาแพ ตามมาได้แน่นอน และถ้าจะถามว่า จะมีโอกาสไปสูงกว่านั้นได้หรือไม่ ก็ต้องกล่าวว่า มีความเป็นไปได้เหมือนกัน...แต่อย่างน้อยเราก็เก็งกำไร ในความน่าจะเป็นของ Pattern ด้วยกาแพกันไปก่อน... และจะมีดูอีกทีว่าจะขายหรือไม่ขายที่ 8.0